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ตล�ดนัดครอบครัว 
สร้�งสัมพันธ์ชุมชน

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลไผ่กองดิน อำ�เภอบ�งปล�ม้� จังหวัดสุพรรณบุรี
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“ไผ่กองดิน” พื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ รายล้อมไปด้วยนาข้าว และ 

ผูค้นทีโ่อบออ้มอารยี ์ ทีน่ีน่อกจากจะอดุมสมบรูณไ์ปด้วยพชืพนัธ์ุธัญญาหาร

แล้ว ยังมีกลุ่มคนที่มีความเช่ียวชาญด้านการทำาขนมไทย อาทิ ทองหยิบ 

ทองหยอด ฝอยทอง มีกลุ่มชาวบ้านที่เช่ียวชาญการ “ปั้นเต�” อันเป็น

ภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์พลังงานชุมชน มีกลุ่มจักสานที่ผลิตงานจักสาน

จากผักตบชวา และกลุ่มทำาเกษตรอินทรีย์

ทั้งกลุ่มคนและกลุ่มอาชีพเหล่านี้ล้วนหล่อเล้ียงชุมชนไผ่กองดินให้

เติบโตดังเช่นทุกวันนี้ 

อย่างไรก็ตาม แม้ตำาบลเล็กๆ แห่งนี้จะรายล้อมไปด้วยผู้รู้และความ

อบอุ่น แต่คนไผ่กองดินก็ตระหนักถึงปัญหานานัปการที่ชุมชนจะต้องตั้งรับ

ในอนาคต ทัง้เรือ่งของการหาอยูห่ากนิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เรือ่งการดแูลบตุร

หลานให้เป็นกำาลังสำาคัญในการดูแลชุมชนแห่งนี้ ซ่ึงภายใต้การนำาของ  

เพร�ะอย�กมี “แกนนำ�เย�วชน” ที่เข้มแข็งเข้�ม�ร่วมทำ�ง�น
เหมือนพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ทีมนักทักทอชุมชน 

อบต.ไผ่กองดินจึงค�ดหวังว่� “ทักษะ” และ “คว�มรู้” ที่ได้รับจ�ก
หลักสูตรนักถักทอชุมชนจะช่วยให้ อบต.ไผ่กองดินเกิด “กลไก” 
ก�รพัฒน�เด็กเย�วชนขึ้น วันนี้แม้แววของ “แกนนำ�เย�วชน” 
จะยังไม่เกิดผลเชิงประจักษ์ แต่ก�ร “เชื่อมร้อย” คนในชุมชน

ให้เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�เด็กและเย�วชนของ 
ตำ�บลไผ่กองดินกลับเกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน
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กำ�พล	 จรุงกิจกุล	 น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล	

ไผ่กองดิน นักการเมืองท้องถ่ินเลือดใหม่ของไผ่กองดิน  

ก็พยายามทำาทุกวิถีทางเพ่ือปกป้องบุตรหลานให้รอดพ้น

จากพษิภยัของยาเสพตดิทีแ่มจ้ะไมเ่ผยตวัอยา่งโจง่แจง้ แต่

ก็แทรกตวัเขา้มาในกลุม่วยัรุน่ทีม่สีภาพครอบครวัแตกแยก

 

นโยบ�ยเพื่อ...เด็ก
“ปัญหาท่ัวๆ ไปก็เป็นเร่ืองเด็กก้าวร้าวท่ีเช่ือมโยงมา

กับปัญหายาเสพตดิ อบต.เคยหนุนให้มีการจัดตั้งสภาเด็ก

และเยาวชนระดับตำาบลอยู่เหมือนกัน แต่ก็อยู่ได้ไม่นาน 

เพราะเมื่อเด็กโตแล้วก็แยกย้ายกันไป ไม่มีการรวมตัวกัน

ต่อเนื่อง” นายกกำาพลสะท้อนถึงสถานการณ์ปัญหาเด็ก

และเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ 

ในฐานะที่ตนเป็น “น�ยก	 อบต.ไผ่กองดิน” จึง 

คิดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กไว้ค่อนข้างหลากหลาย  

ทัง้การจัดคา่ยยาเสพตดิ พาเดก็ไปดชีูวิตความเปน็อยูข่อง

นักโทษในเรือนจำา เพ่ือให้เห็นโทษของการเสพและขายยา 

จัดกิจกรรม “อบต.เคลือ่นที”่ เพือ่ใหค้วามรูแ้กเ่ยาวชนใน

เรื่องของการป้องกันยาเสพติด พัฒนาศูนย์เด็กเล็กเพื่อ

แบง่เบาภาระใหผู้ป้กครอง ซึง่ปัจจบุนัพฒันาไปแลว้ 2 แหง่

ที่หมู่ 5 และหมู่ 8   

“ถ้ามีโอกาสและมีงบประมาณเพียงพอ จะเปิด 

ศูนย์ท่ี 3 เหตุท่ีผมให้ความสำาคัญกับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 

เพราะมองวา่ปจัจบุนัพอ่แม่ผูป้กครองเล้ียงดูบตุรหลานกัน

ตามสภาพ เด็กอาจไมได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร อบต. 

ในฐานะองค์กรท้องถ่ินจึงต้องให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

ศูนย์เด็กเล็ก เพื่อที่เด็กๆ จะได้มีพื้นที่เรียนรู้ ดีกว่าปล่อย

ให้เด็กอยู่บ้านเฉยๆ” 

นอกจากสนบัสนนุการพฒันาศนูย์เดก็เลก็ อนัเปน็

สถานท่ีสำาคัญในการบ่มเพาะเยาวชนในพ้ืนท่ีเพ่ือให้เติบใหญ่

อย่างมีคุณภาพแล้ว ยังมองว่าการพัฒนาที่สำาคัญคือการ 

“พัฒน�คน” จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมหลักสูตร 

“นักถักทอชุมชน” 

เสียงสะท้อนก่อนเข้�ร่วมหลักสูตร 
นักถักทอชุมชน

กญัญ�พชัญ	์บวัม	ี	รองปลดัองคก์�รบรหิ�รสว่น

ตำ�บลไผ่กองดิน หรือ “รองฯ	 นุช”	 เล่าว่า ขณะนั้นมี

หนังสือแนะนำาโครงการนักถักทอชุมชนจากสถาบันเสริม

สร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข (สรส.) ท่ีจัดเวทีแนะนำา

หลักสูตรท่ีองค์การบริหารส่วนตำาบลดอนมะสังข์ จังหวัด

สุพรรณบุรี และนายกได้มอบหมายให้ไปร่วมรับฟังแนวคิด

ของหลักสูตรฯ เน่ืองจากเห็นว่าน่าจะเป็นโครงการท่ีมี

ประโยชน์ 

“วนันัน้มีการนำาตวัอยา่งความสำาเรจ็ของ “โรงเรยีน

ครอบครัว” ในแตล่ะพืน้ทีม่านำาเสนอ เห็นวา่เปน็กจิกรรม

ท่ีน่าสนใจ แต่ยังคิดไม่ออกว่าจะนำามาใช้กับพ้ืนท่ีไผ่กองดิน

ได้อยา่งไร....ตอนนัน้แรงบนัดาลใจยงัไมเ่กดิ คดิแคว่า่เปน็

โครงการที่ดีเท่านั้น…” 

ก�นต์พิชช�	 ทำ�สวน หัวหน้�สำ�นักง�นปลัด 

เสรมิว่า  สิง่ทีห่ลกัสตูรช่วยเสรมิคอืเรือ่งของ “ก�รทำ�ง�น

เปน็ทมี” ซึง่ปกตทิีไ่ผก่องดนิจะตา่งคนตา่งทำางาน และจะ

กำ�พล	จรุงกิจกุล
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ทำางานร่วมกันก็ต่อเมื่อมีวาระพิเศษเท่านั้น

นอกจาก “รองฯ	 นุช” ที่ถูกส่งเข้าร่วมอบรม

โครงก�รพฒัน�เย�วชนในชมุชนทอ้งถ่ิน	(4	ภ�ค)	ระยะ

ที	่2	:	หลักสูตรนกัถกัทอชมุชน	เพือ่พฒัน�เดก็	เย�วชน	

และครอบครัวแล้ว ยังมี ก�นต์พิชช�	ทำ�สวน หัวหน้า

สำานักงานปลัด สิริภัทร์	สิทธิพงษ์ นักพัฒนาชุมชน  และ

นิตย์ภ�	พรวิวัฒน์ธ�ด�	ครูผู้ดูแลเด็ก	

แม้บางคนจะเข้าอบรมด้วยความ “เต็มใจ”		บาง

คนต้องเข้าอบรมเพราะ “ตำ�แหน่ง” และบทบาทการ

ทำางาน แต่นักถักทอชุมชนทั้ง 4 ท่าน ก็เข้าร่วมทุกๆ ครั้ง

ของการอบรม

ได้ “ทักษะ” ก�รทำ�ง�น
รองฯ นุชเล่าว่า หลังเข้ารับการอบรมก็มีโอกาสได้

ทำางานเป็นทีมมากข้ึนกับส่วนอ่ืนๆ ขณะเดียวกันในระหว่าง

การทำางานก็ “เปิดโอก�ส”	ให้แต่ละคนได้แสดงความคิด

เห็นอย่างเต็มที่ และในท้ายสุดก็จะช่วยกันหาข้อสรุปของ

การทำางานร่วมกัน เป็นมติของทีม หรือ ของที่ประชุม 

สำาหรับ ก�นต์พิชช�	 ทำ�สวน “บลู”	 หัวหน้�

สำ�นักง�นปลัด เล่าว่า ความรู้จากการอบรม นอกจากจะ

เป็นประโยชน์กับการทำางานแล้ว ยังสามารถนำาไปปรับใช้

ในชีวิตประจำาวันได้อีกด้วย 

 “ท่ีนำาไปใช้ในชีวิตส่วนตัวก็เป็นเรื่องการดูแลลูก 

เพราะปรกติเราไม่ค่อยมีเวลาให้ลูก ทิ้งลูกให้อยู่กับทีวี

พอได้ฟัง รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์ โครงการพัฒนา

ศกัยภาพประชากรไทย โรงพยาบาลรามาธบิด ีผู้เชีย่วชาญ

ด้านการพัฒนาเด็ก ทำาให้เราเร่ิมแบ่งเวลา เอานิทานมา

อ่านให้ลูกฟัง...อีกอย่างคือฟังลูกมากขึ้น เพราะที่ผ่านมา

ลกูจะถามวา่ทำาไมไมค่อ่ยไดเ้จอกัน เรากม็หีนา้ทีอ่ธบิายๆ 

แต่ไม่เคยฟังที่ลูกพูดเลย” 

รองฯ	 นุช	 ยังบอกอีกว่�	 ก�รเปลี่ยนแปลงที่

ชัดเจนที่สุดคือ	มีคว�มยืดหยุ่นในก�รทำ�ง�นม�กขึ้น	

“เม่ือก่อนจะยึดความคิดตัวเองเป็นใหญ่ เวลาทำา

อะไรตอ้งเซต็ไวห้มด แตห่ลงัจากอบรมแลว้เริม่จะไม่คดิเอง

แลว้ ท้ังในสว่นงานทีร่บัผิดชอบและงานสว่นรวม พยายาม

ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การคิด การทำา และการ

ประเมนิผลดว้ย  ทีค่ดิเช่นนีเ้พราะคดิถงึความตอ่เนือ่ง เพือ่

ประโยชน์จะได้ตกอยู่กับชาวบ้านเต็มที่ เพราะเราเป็น

ข้าราชการประจำาคงไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตลอด  ในระยะเวลา

ที่เราอยู่เราจะทำาอย่างไรให้ผู้นำาชุมชนและแกนนำาเห็น

ประโยชน์ร่วมกับเรา คิดและทำากิจกรรมเอง”  

“เมื่อก่อนจะยึดความคิดตัวเองเป็นใหญ่ เวลาทำาอะไรต้องเซ็ตไว้หมด แต่หลังจากอบรมแล้ว 

เริ่มจะไม่คิดเองแล้ว ทั้งในส่วนงานที่รับผิดชอบและงานส่วนรวม พยายามให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม 

ตั้งแต่การคิด การทำา และการประเมินผลด้วย  ที่คิดเช่นนี้เพราะคิดถึงความต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์จะได้ตกอยู่

กับชาวบ้านเต็มที่ เพราะเราเป็นข้าราชการประจำาคงไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตลอด”
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ด้าน สิริภัทร์	สิทธิพงษ์ “โบว์”	นักพัฒน�ชุมชน  

บอกวา่ ทกัษะทีเ่พิม่เขา้มาคอืการฟงั และการพดู ปกตเิปน็

คนพูดจาไม่รู้เรื่อง ก็เรียบเรียงคำาพูดได้ดีขึ้น...ที่สำาคัญคือ 

“เริ่มจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้”    

“เข้าร่วมหลักสูตรนักถักทอชุมชน เพราะเป็น 

นักพัฒนาชุมชนคนเดียวต้องรับผิดชอบงานพัฒนาเยาวชน

อยู่แล้ว  ตอนที่ได้รับเลือกก็คิดแล้วว่า “คงได้งานมาแน่” 

เพราะมันไม่ไกลตัวเท่าไร”   

โบว์ เล่าย้อนไปถึงการอบรมครั้งแรกว่า ตอนนั้น

รู้สึกตื่นเต้น เนื่องจากเห็นเพื่อนๆ มาจากหลายพื้นที่  

เหน็การสือ่สารตา่งๆ ท่ีคอ่นขา้งหลากหลายแปลกตา  และ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ฟังแนวคิดของโครงการก็รู้สึก

ชอบ เพราะในระหว่างการอบรมต้องมีการลงพื้นที่ด้วย 

“จำาได้ว่าตอนที่ได้ลงพื้นที่ตำาบลหนองสาหร่าย

ที่มีการนำาเสนอเรื่องโรงเรียนครอบครัว ตอนนั้นคิดว่า

ทำาไมเขาทำาได้ ทั้งๆ ที่อยู่ในพื้นที่สุพรรณบุรีด้วยกัน 

เขามีพร้อมท้ังเด็กและศูนย์ แต่เราไม่มีอะไรเลย เห็นแล้ว

รู้สึกตื่นเต้นมาก อยากให้เกิดแบบนี้ในชุมชนเราบ้าง”   

เริ่มต้นที่ก�รวิเคร�ะห์ “ทุน” ชุมชน 
ส่ิงที่โบว์และทีมนักถักทอชุมชนอยากให้เกิด คือ 

ส่ิงเดียวกับความคาดหวังของนายกฯ คือการร่วมกัน

พฒันา “กลไก” การทำางานพรอ้ม ๆ  กบัรว่มกนัขบัเคลือ่น

ชมุชน และแกไ้ขปญัหาเดก็เยาวชนท่ีกำาลงัอยูใ่นภาวะเสีย่ง 

กระท่ังเม่ือการอบรมเดินทางมาถึงช่วงเวลาท่ีต้องทำาโครงการ 

“นกัถกัทอชมุชน” จงึระดมความคดิร่วมกนัวา่ “โครงก�ร” 

ท่ีจะใช้สำาหรับการพัฒนากลไกการทำางานร่วมกันของชุมชน

คืออะไร 

“ตอนแรกก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำาอะไร จึงใช้ทักษะ

ความรู้ที่ได้จากการอบรม คือการจัดประชุมเพื่อระดม 

ความเห็นจากชุมชน คร้ังแรกเชิญผู้นำาท้ังตำาบล ท้ังนายก อบต. 

“วิธีที่เปลี่ยนไปของการระดมความคิดเห็นคือ “โครงการ” มิได้มาจากการคิดของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เกิดจาก

การประชุมร่วมกันของชุมชน โดยมีนายกฯ รองนายกฯ และปลัดเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ”
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เจ้าหน้าที ่อบต. กำานนั ผูใ้หญ่บา้น อสม. ตวัแทนผูป้กครอง 

ครูที่โรงเรียนวัดราษฎรณ์ ผอ.รพ.สต. มากันเกือบครบ 

ยกเวน้ผูใ้หญบ่า้นบางคนทีต่ดิภาระก็จะมอบใหร้องผูใ้หญ่

บ้านมาแทน เรามองว่าจุดแข็งของไผ่กองดินคือ ความร่วมมือ 

ความศรัทธาในผู้นำา และความเช่ือม่ันในตัวนักถักทอชุมชน 

นอกจากน้ียังเชิญอาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ เข้าร่วมด้วย

เพ่ือกำาหนดโครงการ ค้นหาปัญหา และสาเหตุไปพร้อมกัน”

และแล้วการจัดประชุมคร้ังแรกภายใต้ความเป็น 

นักถักทอชุมชนได้เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมมาก ซึ่งที่ 

ผา่นมาการจดัประชมุจะออกมาในลกัษณะของการ “เชญิ

ประชุม” เพื่อมารับฟังนโยบาย ขณะท่ีรูปแบบการเชิญ

ประชมุเนน้การ “ออกหนงัสอืร�ชก�ร” เสยีเปน็สว่นใหญ ่

“เราพยายามดึงความรู้จากการอบรมออกมาใช้ให้

ได้มากที่สุด” รองฯ นุชกล่าว

วิธีที่เปล่ียนไปของก�รระดมคว�มคิดเห็นคือ	

“โครงก�ร”	มิได้ม�จ�กคว�มคิดของใครคนใดคนหนึ่ง	

แตเ่กดิจ�กก�รประชมุรว่มกนัของชมุชน	โดยม	ีน�ยกฯ	

รองน�ยกฯ	และปลดัเปน็ทีป่รกึษ�และใหข้อ้เสนอแนะ		

“โปรเจค็นีเ้ปน็ครัง้แรกทีค่ดิทำางานรว่มกนั  ปดิหอ้ง

คุยกัน ตอนแรกคิดว่าจะลงพื้นที่ไหนดี จะทำาอย่างไรให้

ผู้นำาทุกคนรู้จักโครงการเราก่อน รู้ว่าเราจะทำาอะไร ก็มา

คดิวางแผนวา่เราจะไปตดิตอ่ใคร หนว่ยงานไหนบา้ง มีการ

ระดมความคิดเร่ืองทุนชุมชนว่าใครมีดีอะไร ตรงไหน อย่างไร   

มีการนำาเร่ืองหลักการทรงงานมาใช้ เร่ิมจากจุดเล็กๆ แก้ปัญหา

ที่จุดเล็กๆ ก่อน”

จดุเลก็ๆ ทีท่มีนกัถกัทอชุมชนกลา่วถงึคอื “พืน้ที”่ 

ที่สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะใน

เรื่องของการติดต่อประสานงาน ก็พบว่าหมู่ 8 เป็นพื้นที่ที่

เหมาะสมทีส่ดุ เนือ่งจากครเูล็ก หนึง่ในทมีนกัถกัทอชมุชน

อาศัยอยู่ที่หมู่ 8 

“นอกจากจะมีครูเล็กเป็นผู้ประสานงานหลักในพ้ืนท่ี

แล้ว ในหมู่ 8 ยังมี “ผู้ช่วยจิ๊ก” นางพรสุรีย์ ลีลากวิน ซึ่ง

เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่ีมีจิตอาสาสูง รู้จักผู้ปกครอง รู้จัก

พื้นที่มากกว่า มาช่วยอีกแรง.....พอได้ข้อสรุปจึงนำาเรื่อง 

ไปปรึกษานายกฯ ท่านก็เห็นดีเห็นงามด้วย และรับเป็น 

ผู้ประสานงานให้ในบางเรื่อง”  

ก่อเกิดโครงก�ร “ตล�ดนัดครอบครัว” 

หลังวิเคราะห์ “ทุนชุมชน”	 ทีมนักถักทอชุมชน  

ก็จัดประชุมเครือข่ายระดับหมู่บ้านเพื่อให้แต่ละหมู่บ้าน

สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาที่พบในตำาบล

ไผ่กองดินคือ เด็กติดเกม บางคนก้าวร้าว ไม่เช่ือฟังพ่อแม่ 

และบางคนติดยาเสพติด

“พวกเราถามชาวบ้านว่า อยากเห็นลูกหลาน

เป็นอย่างไร ทุกคนก็ตอบว่าอยากให้ลูกหลานดีขึ้น  

วันนั้นก็ชวนคิด ชวนคุยกันหลายเรื่องเพื่อวิเคราะห์ว่า

สาเหตุจริงๆ มาจากอะไร...สุดท้ายคำาตอบที่ได้คือ 

มาจากการเลีย้งด ูครอบครัวขาดความอบอุน่ เน่ืองจาก

ในระหว่างการอบรมทีมนักถักทอชุมชนได้ไปดูงานที่ 

อบต.หนองสาหร่าย และเห็นว่าท่ีน่ันมีกิจกรรมโรงเรียน

ครอบครัว ก็เลยคิดต่อว่า น่าจะทดลองทำาดู เพราะ 

คิดว่าถ้าพ่อ แม่ ลูก อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว ชีวิต 

น่าจะดีข้ึน เราน่าจะทำาอะไรท่ีย้อนไปในอดีตบ้างให้มี
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กิจกรรมในครอบครัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์  หาเวลา

ให้พ่อแม่ลูกมาอยู่ด้วยกัน”  

จากน้ันจงึนำาขอ้มลูทีไ่ด้มากำาหนดเปน็แผนกจิกรรม 

ผ่านการระดมความเห็นร่วมระหว่าง “นักถักทอชุมชน” 

และชาวบ้านหมู่ 8 เน่ืองจากตกลงร่วมกันแล้วว่าจะใช้  

หมู่ 8 เป็นพื้นที่นำาร่องเพ่ือเรียนรู้การทำางานร่วมกันของ

คนทั้งตำาบล โดยหมู่บ้านอ่ืนจะส่งผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้านมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย

ฟื้นสัมพันธ์ด้วย “แกงเลียง”  
รองฯ นชุเลา่วา่ ในการทำาประชาคมครัง้ที ่2 ทมีได ้

“เทคนิคใหม่” ในการจัดประชุม นั่นคือการจัดท่ีประชุม

เป็นวงกลมเพื่อให้ผู้ร่วมประชุมเห็นหน้ากัน และเริ่มต้น 

การพดูคยุดว้ยการทำากจิกรรมสนัทนาการ แมว้า่ทกุคนจะ 

ไม่เคยทำามาก่อนก็ตาม 

สำ�หรับก�รได้ม�ซึ่ง	“เนื้อห�”		นักถักทอชุมชน

ทั้ง	4	คนได้แบ่ง	“บทบ�ท”	หน้�ที่กันชัดเจนม�ก	โดย

รองฯ	นุชจะทำ�หน้�ที่เป็น	“คุณอำ�นวย”	ในก�รนำ�คุย	

อำ�นวยคว�มสะดวกด้�นงบประม�ณและสถ�นที่	และ

บลูทำ�หน้�ที่เกี่ยวกับก�รว�งแผนง�นและงบประม�ณ	

ส่วนโบว์น้องเล็กเป็นคนเขียนโครงก�ร	 คุณลิขิต	 ทำ�

หน้�ที่จดบันทึกก�รประชุม	 และครูเล็กรับหน้�ที่

ประส�นง�น		

“ตอนประชุมเราพยายามนำาเทคนคิและความรูจ้าก

การอบรมมาใช้ค่อนข้างเยอะ เช่น เมื่อเห็นว่ามีคนมาร่วม

ประชุมมาก ก็แบ่งกลุ่มผู้ปกครองออกเป็นกลุ่มตามอายุ

ของเด็กคือ เด็กเล็กอายุ 2  ขวบครึ่งถึง 5  ปี อีกกลุ่มคือ

เดก็โต  ใชว้ธินัีง่ลอ้มวงชวนคยุ เริม่จากใหผู้ป้กครองแนะนำา

ตัว สมาชิกกี่คน มีปัญหากับลูกไหม และลูกมีปัญหาอะไร 

จนครบทุกคน แล้วนำาข้อมูลที่ได้มาสรุปให้ทุกคนเห็น 

“ปัญหา” ร่วมกัน ซึ่งผลก็คล้ายๆ กับเวทีระดับตำาบลคือ 

เด็กติดเกม ก้าวร้าว ไม่ช่วยงานบ้าน ไม่มีความรับผิดชอบ 

และเสพยาเสพติด จากน้ันก็คิดกิจกรรมว่าในครอบครัว

อยากให้มีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ใน

ครอบครัว” 

บลูเล่าว่า ในช่วงแรกๆ ชาวบ้านยังคิดกิจกรรมไม่ออก 

ทมีนักถกัทอชมุชนจงึเสนอแนวคดิ “ตล�ดนดัครอบครวั” 

โดยให้เหตุผลในที่ประชุมว่า ต้องการให้เด็กหลุดออก 

จากเกม หลุดออกจากกิจกรรมเดิมๆ ให้ครอบครัวมีเวลา 

อยู่ร่วมกัน

“ซ่ึงตอนน้ันโครงการมีแล้ว แต่กิจกรรมยังคิดไม่ออก

ว่าจะทำาอะไร ได้แต่ถามช่วงเวลาที่สะดวกจากผู้ปกครอง 

และบอกเล่าแผนการทำางานที่วางไว้ว่าเราจะจัดกิจกรรม

ทุกเดือนให้พาลูกหลานมาทำากิจกรรมร่วมกัน เป็นการ 

เปิดโครงการไว้ก่อน”

บลูเล่�ต่อว่�	 ช่วงน้ันพอดีทีมนักถักทอชุมชน	

ต้องไปอบรมท่ี	 อบต.หนองข�มเรื่องรักก�รอ่�น	

วิทย�กรโดยสุดใจ	 พรหมเกิด	 ผู้จัดก�รแผนง�นเสริม

สร้�งวัฒนธรรมก�รอ่�น	 และกลุ่มละครมะข�มป้อม	

กอปรกับนึกถึงแนวคิดก�รทำ�กิจกรรมท่ีอ�จ�รย์ทรงพล

เคยแนะนำ�ไวว้�่	“การทำากจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับการกนิ

และการเล่น จะดึงความมีส่วนร่วมจากคนในชุมชนได้

ง่าย”	เท่�นั้นแหล่ะ...ไอเดียบรรเจิดเลยทีเดียว	เลยนำ�

เรือ่งรกัก�รอ�่นม�ผนวกกบัก�รแขง่ขนัทำ�อ�ห�ร	ซึง่ก็

คือ	“แกงเลียง”	นั่นเอง
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สาเหตุท่ีเลือกทำาแกงเลียงเพราะเป็นอาหารพ้ืนบ้าน 

ทุกคนทานเป็นอยู่แล้ว แต่สมัยนี้เด็กๆ ไม่ค่อยรู้จัก และ

ในชุมชนเองก็มีผักอยู่หลายชนิด ท่ีสำาคัญแกงเลียงก็ให้

ประโยชน์ต่อร่างกายมาก อย่างไรก็ตามแม้จะได้กิจกรรม 

แตข่ัน้ตอนและกระบวนการกอ่นไปสูก่ารทำากิจกรรมกไ็มใ่ช่

เรื่องง่าย คราวน้ีทีมนักถักทอชุมชนต่างร่วมกันระดม 

ความคิด วางแผนจัดกิจกรรมอย่างเต็มที่ ทั้งค้นหาสูตร 

จัดหาสถานที ่อปุกรณ ์งบประมาณ ท่ีสำาคญัคอืทำาอย่างไร

ให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด

“บลูทำาหน้าที่หาสูตรอาหาร  รองฯ นุชจัดการด้าน

สถานที่และดูแลเรื่องงบประมาณ  ส่วนโบว์กับครูเล็ก 

ช่วยอำานวยความสะดวกและดูแลชาวบ้าน”

เม่ือแบง่บทบาทหนา้ทีก่นัลงตวั พรอ้มกบัไดวั้นทำา

กจิกรรม ผูช้ว่ยจิก๊ก็เดนิหนา้ประชาสมัพนัธใ์นหมู ่8 ชกัชวน

ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมทันที

และแล้วกิจกรรม	 “ตล�ดนัดครอบครัว”	 ครั้ง

แรกของไผ่กองดินก็เกิดขึ้น

กอ่นเริม่ทำากจิกรรม  ความรูเ้รือ่งการทำาสนัทนาการ

ถกูดงึขึน้มาใชก้อ่นเปน็อนัดบัแรก เพือ่ใหพ้อ่แมผู่ป้กครอง

และเด็กรู้สึกผ่อนคลายและอยากมีส่วนร่วมกับกิจกรรม  

หลังจากนั้นจะแจกสูตรอาหารให้แต่ละทีมไปอ่านและจำา

สว่นผสมใหไ้ดภ้ายใน 10 นาท ีขัน้ตอนนีม้ไีวเ้พือ่สรา้งนสิยั

รักการอ่าน เสริมสร้างความสามัคคีในครอบครัว และรู้จัก

การแบง่หนา้ทีภ่ายในเวลาทีจ่ำากดั  เมือ่จำาสตูรไดก้ใ็หแ้ตล่ะ

ครอบครัวไปหยิบผักท่ีใช้เป็นส่วนผสมของแกงเลียงมา 

และเริ่มประกอบอาหารทันที

“วันทำากิจกรรมชาวบ้านจะนำาผักที่มีอยู่มาวางไว้

เป็นกองกลาง อะไรท่ีหาไม่ได้เราก็ซื้อเติมเข้าไป เช่น  

ปลาทู พริก หอมแดง และเห็ด เป็นต้น เมื่อเลือกส่วนผสม

ทั้งหมดได้แล้วก็เริ่มประกอบอาหาร แต่งานนี้กว่าจะได้ก็

เล่นเอาเหน่ือย เพราะทุกครอบครัวต้องใช้เตาถ่าน บางบ้าน

เคยใช้แตเ่ตาแก๊ส กวา่จะจดุไฟตดิกใ็ช้เวลานานเหมือนกนั”

และแล้ว	 “แกงเลียง”	 หล�กสีสันก็อวดโฉมสู่

ส�ยต�กรรมก�ร	ซึ่งประกอบด้วย	ผอ.รพ.สต.	ที่เชิญ

ม�ให้คว�มรู้ด้�นโภชน�ก�ร	 ส่วนกำ�นัน	 ผู้ใหญ่บ้�น	

หมู่ต่�งๆ	 ก็เชิญม�ร่วมเรียนรู้ก�รทำ�กิจกรรมไปด้วย

พร้อมกัน	หลังทำ�กิจกรรมเสร็จก็มีก�รถอดบทเรียน 

ผลสำาเร็จจากการเปิด “ตล�ดนัดครอบครัว”  

ครั้งแรก นำามาสู่การเปิดตลาดครั้งที่ 2 ด้วยวิธีคิดเดิมคือ 

กิจกรรมต้องมาจาก “ทุน” ของชุมชน ทั้งเร่ืองคนและ 

งบประมาณ 

ดังนั้นตลาดนัดครั้งที่ 2 จึงเป็นเรื่อง “จักส�น”  

ดว้ยการเอาวตัถดุบิทีม่มีากมายในชุมชนคอื “ผกัตบชว�” 

ให้ผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้านมาทำาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้

และวิธีการทำาจักสาน

“การจัดตลาดนัดครอบครัวนี้ผู้ปกครองให้ความ

รว่มมอือยา่งด ีและคดิวา่ในอนาคตจะขยายครอบคลมุไป

ทกุหมูบ่า้น แตข่ณะนีก้ใ็ชห้มู ่8 เปน็แหลง่เรยีนรูก้ารทำางาน

ไปก่อน”  รองฯ นุชกล่าว   

ผู้ผลักและดัน
“เราเปน็ข้าราชการ งานจะมากจะน้อยเรากต็อ้ง

ทำาให้สำาเร็จ”

เพราะมี “แนวคิด”	การทำางานเช่นน้ี จึงไม่แปลกท่ี 

น�ยกกำ�พล	จรุงกิจกุล เห็นความสำาคัญของการพัฒนา

บุคลากร จึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักถักทอ
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ชุมชน ด้วยหวังว่า “คว�มรู้” ที่นักถักทอชุมชนได้รับ 

จะช่วยพัฒนางานของ อบต.ให้แข็งแรงและย่ังยืนมากข้ึน 

โดยเฉพาะงานด้านเด็กเยาวชน

“อยากพัฒนาเด็กเยาวชนใน อบต.ไผ่กองดิน 

ให้มีศักยภาพ พวกเราถือว่าเด็กเยาวชนมีความสำาคัญ 

โครงการตลาดนัดครอบครัวประเด็นหลักคือ “ส่งเสริม

สัมพันธภาพในครอบครัว”เพราะหากครอบครัวเข้มแข็ง

แล้วปัญหาต่างๆ ก็จะคลี่คลายลง”

“วันนี้นักถักทอชุมชนทั้ง 4 คน ได้พิสูจน์ฝีมือ 

ให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว  ส่วนในอนาคตเขาจะทำาต่อไป

หรือไม่ก็อยู่ที่พวกเขา ถ้าเขาพร้อม เราก็พร้อมจะ

บรรจุเป็นแผนฯ หรือนโยบายให้” 

นายกกำาพลบอกว่า วันนี้นักถักทอชุมชนทั้ง 4 คน 

ได้พิสูจน์ฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว ส่วนในอนาคตเขาจะ

ทำาตอ่ไปหรอืไม่กอ็ยูท่ี่พวกเขา ถา้เขาพรอ้ม เรากพ็รอ้มจะ

บรรจุเป็นแผนฯ หรือนโยบายให้ เพราะดูแล้วกิจกรรมนี้ 

ไมไ่ดใ้ชง้บประมาณมากมายเลย เพยีงแตเ่หนือ่ยคนทำางาน

เท่าน้ัน เพราะทุกคนต่างมีภาระงานท่ีต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว 

หากทุกคนยอมเหนื่อย เราก็พร้อมสนับสนุนเต็มที่ 

วชิรวิชญ์	บัวมี	ปลัด	อบต.ไผ่กองดิน บอกว่า  ปกติ

การดูแลสถานการณ์เด็กและเยาวชนของ อบต.ไผ่กองดิน 

อาจไม่ได้ลงไปดูรายละเอียดของปัญหา เนื่องจาก อบต. 

มีภาระงานหลายด้าน และงบประมาณค่อนข้างจำากัด   

ดังนั้นจึงให้เป็นบทบาทของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรง 

และ อบต. จะเขา้ไปสนบัสนนุในบางเรือ่งหากมกีารรอ้งขอ 

“เท่าที่ทราบจากการทำาประชาคม เด็กค่อนข้าง 

ห่างเหินจากครอบครัว ยาเสพติดก็มี ตรงนี้ถ้าจะให้ อบต. 

ไปช่วยแก้ไขมันยาก เพราะต้องใช้ความร่วมมือหลายฝ่าย 

และงบประมาณนอ้ย เพราะในพืน้ทีย่งัมปีญัหาโครงสรา้ง

พืน้ฐานมาก  ปลอ่ยใหเ้จา้หน้าทีค่ดิกนัเองว่าจะทำาอะไร...

และเวลาประชุมประชาคม ความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและ

ชุมชนเองก็ค่อนข้างน้อย” 

สำาหรับหลักสูตรนักถักทอชุมชน ปลัด	 อบต.	

ไผ่กองดิน เล่าว่า รู้จักจากปลัด อบต.หนองสาหร่าย  

ที่ชักชวนเข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ทรงพล และมีการ 

ฉายวิดีทัศน์ของ อบต.หนองสาหร่ายที่มีการรวมกลุ่ม

เยาวชนในตำาบลมาทำากิจกรรมร่วมกัน 

“เลยคุยกับนางชวลี คุ้มสุวรรณ รองนายก อบต. 

เห็นว่าน่าสนใจ จึงนำามาเรียนนายกฯ ท่านก็ตัดสินใจเข้า

ร่วมโครงการ พร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ 4 คนเข้าอบรมด้วย 
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โดยคัดเลือกจากตำาแหน่งหน้าที่การทำางานที่เก่ียวข้องกับ

เยาวชนทั้งหมด”   

ในฐานะหวัหนา้งานโดยตรง ปลดัวชริวชิญบ์อกวา่ 

เขาจะทำาหน้าที่ให้คำาแนะนำาปรึกษาเป็นหลัก โดยเฉพาะ

เรื่องการประสานงานว่า พวกเขาควรไปประสานกับใคร

บ้าง และเวลามีกิจกรรมก็จะเข้าร่วมทุกคร้ังเพ่ือติดตามงาน

ดูบทบาทที่นักถักทอชุมชนทำาว่าได้ผลดีมากน้อยแค่ไหน 

แล้วนำาไปเรียนให้นายกฯ ทราบ

“ถึงตอนนี้....ดูจากการทำางานของทั้ง 4 คน ผมว่า

ใช้ได้เลยนะ ทั้ง 4 คนมีการพูดคุยประสานงานกันตลอด

เวลา พนักงานก็สนิทสนมกันมากข้ึน เห็นได้จากการจัด

กิจกรรมแต่ละครั้งเร่ิมมีเจ้าหน้าที่ อบต.จากหน่วยอื่นๆ 

อาสาเข้าไปช่วยงานกันมากขึ้น” 

 

ลด ละ เลิก ก�รทำ�ง�นแบบไฟไหม้ฟ�ง
“การอบรมมันเปลี่ยนแปลงเราเยอะมาก”  บล ู

บอกเล่าความรู้สึก ทั้งที่ตอนแรกคิดว่าอาจไม่ได้อะไรจาก

การอบรมครั้งนี้ 

“ตอนแรกก็เฉยๆ ครั้งแรกที่ไปเปิดตัวก็ไม่ได้สนใจ

อะไรเลย ไมเ่ขา้ใจ งง  คดิแตว่า่เมือ่ไรจะพกั เมือ่ไรจะเบรค 

ย่ิงตอนท่ีลงไปดูนิทรรศการ เห็นส่ือเยาวชนเยอะมาก แต่ก็

ยังคิดไม่ออกอยู่ดี พอช่วงบ่ายมีการละลายพฤติกรรมก็ 

เริ่มสนุก แต่ก็ยังไม่เข้าใจ เร่ิมเข้าใจจริงๆ เมื่อไปดูพื้นที่

หนองสาหร่าย และยิง่เหน็ภาพชดัเจนขึน้เมือ่ตอนลงพืน้ที่

ตำาบลท่างาม จังหวัดสิงห์บุรี ที่นักถักทอชุมชนชักชวน

เยาวชนใช้เวลาว่างมาทำาศูนย์เรียนรู้ คิดอยู่ว่ายาก แต่ก็ 

คิดว่าน่าจะทำาได้” 

หลังจากการอบรมสิ่งที่บลูและนักถักทอชุมชน 

อบต.ไผ่กองดินได้รับคือ “ทีมง�น” ซึ่งที่ผ่านมาแม้จะอยู่

ชายคาเดียวกัน แต่ทั้ง 4 คนก็สนทนาพูดคุยกันน้อยมาก 

“หลักสูตร”	 ทำ�ให้คนทั้ง	 4	 หันหน้�ม�ปรึกษ�

ห�รือกันม�กข้ึน	 มีก�รเช่ือมประส�นก�รทำ�ง�นกัน

ภ�ยใน	อบต.	นอกจ�กน้ัน	“คว�มสัมพันธ์อันดี”	ยังขย�ย

ออกไปนอก	อบต.

ส่ิงหน่ึงท่ีทำาให้ความสัมพันธ์ขยายออกนอกร้ัว อบต. 

คือ การประสานการทำางานรว่มกนั โดยเฉพาะเม่ือถงึคราว

ต้องทำากิจกรรม “ตล�ดนัดครอบครัว”	 ทีมนักถักทอ

ชุมชนต่างคิดว่า “หนังสือเชิญ”	อาจไม่ใช่แนวทางเดียวที่

จะทำาให้ผู้เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมได้อีกแล้ว

ข้อค้นพบของทีมคือการประสานงานในลักษณะ

ผ่าน “เครือข่�ย” บุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธา 

แต่สิ่งนี้ต้องผ่านการวิเคราะห์ “ทุนของชุมชน” ก่อน ซึ่ง

นักถักทอชุมชนพูดตรงกันว่า “เม่ือก่อนไม่มีก�รทำ�ง�น

ในลักษณะนี้”	

นอกจากการประสานงานผ่านภาคีเครือข่ายแล้ว 

ระบบความสัมพันธ์ส่วนตัวก็ช่วยให้การเชิญประชุมมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

และเมื่อทุกคนมาร่วมประชุมพร้อมกัน สิ่งหนึ่งที่

เปลี่ยนไปจากเดิมคือ “รูปแบบก�รประชุม” 

จ�กทีเ่คยจดัวงประชมุแบบแถวหน�้กระด�น	ก็

เปลี่ยนม�เป็นวงกลมหรือ	“ตัวยู”	เปลี่ยนบทจ�กผู้พูด	

ม�เป็นผู้ตั้งคำ�ถ�ม	 เป็นผู้ฟัง	 เปล่ียนจ�กก�รนำ�เสนอ

ม�เป็นผู้เก็บข้อมูล	 และข้อมูลที่ได้ม�ซึ่งเม่ือก่อนก็คง

เกบ็บนัทกึอยูใ่นแฟม้เท�่นัน้	กถ็กูนำ�ม�ใชป้ระโยชนใ์น

ก�รทำ�กิจกรรม	 เช่นเดียวกันจ�กกิจกรรมที่เมื่อก่อน

เคย	“คิดให้”	ม�โดยตลอด	ก็ปรับม�เป็นก�ร	“ร่วมคิด

และร่วมทำ�”	

และกิจกรรมที่ทำา “ร่วมกัน” ก็จะไม่เป็นกิจกรรม

ในลักษณะของ “ไฟไหม้ฟ�ง” อีกต่อไป เนื่องจากทุกๆ 

กิจกรรมจะผ่านการวางแผนมาอย่างรอบคอบ โดยมีเป้า

หมายปลายทางและระหว่างทางที่ชัดเจนคือ 

“เด็กและเย�วชนมีพัฒน�ก�รที่ดีขึ้น”
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กัญญ�พัชญ์	 บัวมี	 รองปลัด	 อบต.ไผ่กองดิน	

หรือ	 “รองฯ	 นุช”	 เล่าว่า	หลักสูตรนี้ทำาให้เรามีโอกาส

ทำางานเปน็ทมีกบัสว่นอืน่ๆ มากขึน้ ไดแ้สดงความคดิเหน็

รว่มกนั รูจ้กัเปดิโอกาสให้แตล่ะคนไดเ้สนอความคิด ทำาให้

รูปแบบของงานกว้างข้ึน อะไรที่เพื่อนไม่ถนัดเราก็คอย

เสริมให้ พอเริ่มทำาแบบน้ีเห็นได้ชัดเลยว่าความสัมพันธ์

ระหว่างองค์กรดีขึ้น การที่เรายอมรับฟังความคิดเห็นของ

เพ่ือนร่วมงานจะช่วยเพิ่มพลังให้เขารู้สึกมั่นใจว่าทำาได้  

ที่สำาคัญคือการทำางานลักษณะน้ียังช่วยแบ่งเบาภาระงาน

เราด้วย  เพราะเราไม่ต้องลงมือทำาเองทุกขั้นตอน 

“เมื่อก่อนเป็นคนใจร้อนเหมือนกัน ยึดความคิด

ตนเองเปน็ใหญ ่เวลาทำาอะไรตอ้งเซต็ไวห้มด แตต่อนนีเ้ริม่

ไม่คิดเองแล้ว ท้ังงานท่ีรับผิดชอบและงานส่วนรวม  พยายาม

ให้เพื่อนๆ และคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การคิด 

การทำา และการประเมินผลดว้ย  ทีค่ดิเชน่นีเ้พราะเราคดิถงึ

ความต่อเนื่อง เพื่อท่ีประโยชน์จะได้ตกอยู่กับชาวบ้าน 

เต็มที่”

ก�นต์พิชช�	ทำ�สวน	“บลู”	หัวหน้�สำ�นักง�นปลัด		

เล่าว่า	 ตอนแรกไม่อยากเข้ารับการอบรมเลย แต่ปลัด 

ก็ให้มา เอาใบสมัครมาให้เขียนเลย เห็นใบสมัครทีแรกก็ 

ต่อต้านทันที “ทำ�ไมต้องเขียนอะไรเยอะแยะม�กม�ย

ขน�ดนี”้		คดิในใจวา่อบรมอะไรกนั ทำาไมตอ้งกรอกขอ้มลู

มากขนาดนี้  

แต่พอเริ่มอบรมจริงจังเรื่องหลักก�รทรงง�น

ของในหลวง	ก�รคิดวเิคร�ะหก์�รทำ�ง�น	กเ็ริม่รูส้กึชอบ	

เพร�ะตรงกบัง�นทีท่ำ�	แตท่ีช่อบม�กทีส่ดุคอื	“ก�รถอด

บทเรียน”	 ทำ�ให้เร�ได้ฝึกฝนทบทวนตัวเอง	 ได้ฉุกคิด	

ถ้�พูดถึงก�รอบรมฟังวิช�ก�รอย่�งเดียว	 เร�ก็แค่จำ�

แล้วก็ลืม	 แต่ก�รถอดบทเรียนมันทำ�ให้เร�จำ�ได้และ

ส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ได้	

นอกจากจะนำาความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับการ

ทำางานแล้ว บลูยังนำามาปรับใช้กับลูกด้วย 

“เม่ือก่อนเวลาเห็นลูกซนก็ดุลูกทันที โดยไม่ฟังว่า

เขาซนเพราะอะไร หรือบางครั้งเขาพยายามจะบอกอะไร

เรา ไมฟ่งัเหตผุลวา่ทำาไมเขาถงึไมท่ำา คดิแตอ่ยากใหล้กูทำา

เป้�หม�ยมีไว้พุ่งชน

เพียงเพราะอยากมี “แกนนำาเยาวชน” เข้ามาช่วยทำากิจกรรมเหมือนพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี   

คือเหตุผลให้ 4 สาวจาก อบต.ไผ่กองดิน เดินหน้าเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักถักทอชุมชน ด้วยหวังว่า 

“ความรู้” ที่ได้รับจะช่วยให้พวกเธอมี “แกนนำาเยาวชน” เข้ามาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ของ อบต.ไผ่กองดินให้เข็มแข็งและมีศักยภาพทัดเทียมพื้นที่อื่นๆ บ้าง วันนี้แม้สิ่งที่คิดฝันไว้จะยังไม่เกิดผล 

แต่ความรู้ที่ได้รับก็ทำาให้ทั้ง 4 คน เปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำางานใหม่ จนสามารถสร้างการมีส่วนร่วม 

ของคนในชุมชนได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

กัญญ�พัชญ์ บัวมี ก�นต์พิชช� ทำ�สวน
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ตามที่เราอยากได้เท่านั้น ตอนนั้นลูกก็ซน ไม่เชื่อฟัง ไม่มี

เหตุผล แต่พอได้เรียนรู้เรื่องการฟังทำาให้เราหยุดคิด รู้เลย

วา่...ท่ีลูกไม่ฟงัเราเพราะอะไร ตอนหลงักเ็ริม่ฟงัลกูมากขึน้  

ต่างคนต่างมีเหตุผลซึ่งกันและกัน ลูกก็กลายเป็นเด็กที่ 

เช่ือฟังมากขึ้น เพราะแม่ก็ไม่อารมณ์ร้อนใส่เขา ใจเย็น  

มีเหตุผล และนิ่งขึ้น  ถ้าจะตีลูกก็จะฟังเหตุผลและอธิบาย

ให้ลูกฟังว่าแม่ตีลูกเพราะอะไร” 

สิริภัทร์	 สิทธิพงษ์	 “โบว์”	 นักพัฒน�ชุมชน			

เล่าว่า	 หลักสูตรนี้ช่วยส่งเสริมการทำางานด้านเด็กและ

เยาวชนของเราให้เกิดผลสำาเร็จมากข้ึน โดยเฉพาะการ

สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ชอบทุกหลักสูตรที่ได้เรียนรู้ 

เพราะบางเรื่องเราไม่เคยรู้ แม้เราจะอยู่ในชุมชนเราก็มอง

ไม่เห็น  แต่พอได้เรียนรู้ก็เริ่มเห็นทิศทางมากขึ้นว่าถ้าเรา

จะเริม่งานพฒันาเด็กเยาวชนในหมูบ่า้นเรา ควรจะเริม่จาก

ตรงไหนอย่างไร 

หลักสูตรนี้ทำ�ให้เร�ได้เรียนรู้ว่�	 “ก�รทำ�ง�น

เป็นทีมสำ�คัญม�ก”	 เพร�ะที่ผ่�นม�ทุกคนใน	 อบต.	

จะทำ�ง�นแยกส่วนกันหมดเลย	 โครงก�รจบก็จบไป		

ไมอ่ย�กจะตอ่ยอดกบัใคร	เพร�ะเหนือ่ยแลว้		และไม่มี

ใครม�ตดิต�มดว้ย	ไดง้บประม�ณม�กท็ำ�ให้เสร็จๆ	ไป	

ก�รที่อ�จ�รย์ทรงพลม�คอยนิเทศติดต�มง�น	 ทำ�ให้

เร�ต้องติดต�มประเมินผลก�รทำ�ง�นไปด้วยในตัว			

สิริภัทร์ สิทธิพงษ์ นิตย์ภ� พรวิวัฒน์ธ�ด�

“ถ้าไม่มีทีมที่เข้มแข็งอย่างนี้ก็คงท้อเหมือนกัน  

เราไมรู้่วา่ทีอ่ืน่เปน็อยา่งไร แตส่ำาหรบัทมีเราแลว้เรารูใ้จกนั

มากขึ้น จากเดิมที่คิดเอง ทำาเอง แต่งานนี้มีคนร่วมคิด  

ร่วมทำา ร่วมวางแผน และย่ิงมีกำาลังใจเม่ือได้รับการตอบรับ

ที่ดีจากชาวบ้าน แต่ก็ยังมีอีกหลายเป้าหมายที่เราต้อง

ทำาใหม้นัเกดิใหไ้ด ้โดยเฉพาะแกนนำาเยาวชน ซึง่ตอนนีเ้รา

ก็เริ่มเห็นแววบ้างแล้ว”

นิตย์ภ�	พรวิวัฒน์ธ�ด�	 “ครูเล็ก” เล่าว่า ต้อง

ขอบคุณหัวหน้านักวิชาการศึกษาท่ีให้โอกาสเรา เม่ือหัวหน้า

ม่ันใจ เช่ือม่ัน เราก็ต้องทำาหน้าที่ให้เต็มที่ ตอนแรกรู้สึก

กังวลมาก แต่พอได้ไปครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจ เริ่มต้ังแต่

การตั้งวงสนทนาในรูปตัวยู ซึ่งเป็นรูปแบบการอบรมที่

แปลกใหม่ คนก็ไม่มาก และทุกคนเป็นกันเองมาก แถมก่อน

เริ่มประชุมก็มีการทำาสันทนาการ ทำาให้เรารู้สึกสนุกสนาน

ส่วนความรู้ท่ีได้รับจากหลักสูตรนี้คือ การดึงและ

สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง เพราะที่ผ่านมา ไม่ว่า

เราจะทำากจิกรรมอะไรผูป้กครองใหค้วามรว่มมือนอ้ยมาก 

หลักสูตรนีส้อนใหเ้รารูว้า่ถา้เราสามารถดงึพอ่แม่ผูป้กครอง

ให้เข้ามามีส่วนร่วมได้ เขาก็จะนึกรักและหวงแหนชุมชน 

ในที่สุด  


